

ไลออนแอร์ประกาศสั่งซื้อเครื่องบินตระกูล เอ320

จำนวน 234 ลำ

สายการบินต้นทุนต่ำแห่งประเทศอินโดนีเซียกลายเป็นลูกค้ารายใหม่ของแอร์บัสด้วยคำสั่งซื้อเครื่องบินลือตใหญ่

สายการบินไลออนแอร์แห่งประเทศอินโดนีเซีย ได้ทำการยืนยันคำสั่งซื้อเครื่องบินแอร์บัสตระกูล เอ320 จำนวนทั้งสิ้น 234 ลำ โดยแบ่งออกเป็นเครื่องบิน เอ320นีโอ จำนวน 109 ลำ เครื่องบิน เอ321นีโอ จำนวน 65 ลำและเครื่องบิน เอ320ซีโอ จำนวน 60 ลำ ทำให้สายการบินกลายเป็นลูกค้ารายใหม่ของแอร์บัสเป็นที่เรียบร้อยแล้ว



การบรรลุข้อตกลงสั่งซื้อดังกล่าวเกิดขึ้นวันนี้ที่งานเลี้ยง ณ อีลายซีพาลาเซอ กรุงปารีส โดยมี มร.ฟรองซัวส์ โอลลองด์ ประธานาธิบดีแห่งฝรั่งเศสให้เกียรติเป็นประจักษ์พยานในการลงนามระหว่าง มร.รัสตี คีรานา ผู้ร่วมก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มไลออนแอร์และมร.ฟาบริซ เบรจีย่ ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหารแอร์บัส ครั้งนี้ด้วย

เครื่องบิน เอ320 ซึ่งได้รับการจัดผังให้เป็นแบบ 1 ชั้นโดยสาร สามารถบรรทุกผู้โดยสารได้สูงสุดถึง 180 คน ขณะที่เครื่องบิน เอ321 สามารถบรรทุกผู้โดยสารได้สูงสุดถึง 236 คนพร้อมที่นั่งภายในห้องโดยสารล่าสุดที่สามารถเลือกได้ตามความเหมาะสมในการใช้งาน กลุ่มไลออนแอร์จะนำเครื่องบินเข้าให้บริการเพื่อขยายการเติบโตทางธุรกิจบนเครือข่ายการบินภายในประเทศและระดับภูมิภาค โดยสายการบินจะทำการเลือกเครื่องยนต์สำหรับเครื่องบินแต่ละรุ่นและประกาศให้ทราบในอนาคตอันใกล้ต่อไป

“เครื่องบินตระกูล เอ320 อันทรงประสิทธิภาพในการประหยัดเชื้อเพลิงนี้ จะช่วยให้ไลออนแอร์ ประสบความสำเร็จในการลดต้นทุนการดำเนินการและยังช่วยให้สายการบินสามารถเสนอตัวเครื่องบินราคาถูกลงน่าดึงดูดใจแก่ผู้โดยสารในภูมิภาคเอเชียได้อีกด้วย” มร.รัสตี คีรานา ผู้ร่วมก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มไลออนแอร์ กล่าวพร้อมเสริม “คำสั่งซื้อครั้งสำคัญนี้จะเสริมสร้างศักยภาพให้แก่กลุ่มไลออนแอร์ในการขยายธุรกิจออกไปอย่างต่อเนื่องด้วยการใช้งานหนึ่งในฝูงบินที่มีความทันสมัยและก้าวหน้าที่สุดของโลก”

“การประกาศสั่งซื้อดังกล่าวถือเป็นคำสั่งซื้อแรกที่เราได้รับจากทางไลออนแอร์ หนึ่งในสายการบินต้นทุนต่ำที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็วและประสบความสำเร็จที่สุดในภูมิภาคเอเชีย” มร.ฟาบริซ เบรจิเย ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหารแอร์บัส กล่าวพร้อมเสริม “ข่าวนี้นี้เป็นการตอกย้ำตำแหน่งผู้นำทางการตลาดของเครื่องบินตระกูล เอ 320 ทั้งในแบบเครื่องยนต์ปัจจุบันและเครื่องยนต์ใหม่ซึ่งยังสามารถดึงดูดลูกค้ารายใหม่ได้อย่างต่อเนื่องและเราก็ตั้งตารอต้อนรับไลออนแอร์ ในฐานะผู้ให้บริการเครื่องบินแอร์บัสรายใหม่อีกด้วย”

เครื่องบินตระกูล เอ320 นำเสนอค่าดำเนินการที่ต่ำที่สุดเมื่อเทียบกับเครื่องบินในขนาดเดียวกัน ทำให้เครื่องบินตระกูล เอ320 เป็นสายเครื่องบินทางเดินเดี่ยวที่ขายดีที่สุดในโลก ด้วยยอดสั่งซื้อกว่า 9,400 ลำ โดยเครื่องบินกว่า 5,400 ลำได้ทำการส่งมอบให้แก่ลูกค้ากว่า 380 รายทั่วโลกแล้ว นอกจากนี้เครื่องบิน เอ320ซีโอและเอ320นีโอยังมีความคล้ายคลึงกันด้านโครงสร้างถึงกว่าร้อยละ 95 ส่งผลให้นักบินสามารถดำเนินการเครื่องบินแต่ละรุ่นในฝูงบินได้แบบราบรื่นไร้รอยต่อ

นับตั้งแต่เปิดให้บริการในปี พ.ศ.2543 สายการบินไลออนแอร์ซึ่งมีฐานการบินอยู่ที่กรุงจาการ์ตาได้กลายเป็นหนึ่งในสายการบินแห่งภูมิภาคเอเชียที่มีการเติบโตรวดเร็วที่สุด ทุกวันนี้กลุ่มไลออนแอร์มีเครือข่ายการให้บริการครอบคลุมกว่า 70 จุดหมายปลายทาง ทั้งในประเทศอินโดนีเซียและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้